

กระทู้ถามที่ ๑๖๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดตลาดค้าขายสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ บริเวณตลาดนิยมชัย
คลองลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรม

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราษฎรขอให้มีการจัดตั้งตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ
เพราะเหตุว่ามีผู้เลี้ยงสัตว์เหล่านี้กระจุกกระจายอยู่โดยทั่วไปในพื้นที่ ทำให้สัตว์ประเภทดังกล่าวมีราคาแพง
ดังนั้นหากรัฐบาลให้การสนับสนุนโดยจัดให้มีตลาดกลางขึ้นก็จะทำให้ราษฎรในพื้นที่สามารถบริโภค
เนื้อสัตว์ที่หลากหลาย มีพันธุ์สัตว์ที่ดีและราคาถูกเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกทั้งยังช่วย
ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีตลาดกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น
จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลทราบหรือไม่ หากทราบแล้วรัฐบาลมีแผนนโยบายที่จะส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
กระบือ ม้า แพะ และอูฐ โดยขอให้เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด นายอำเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกันจัดให้มีตลาดนัดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ ที่บริเวณตลาดนิยมชัย คลองลำนารายณ์
เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศจะได้หรือไม่ อย่างไร ถ้ายังไม่มีจะขอให้รัฐบาลเร่งทำแผนโครงการ
ให้มีตลาดช่วยเหลือกรณีดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีแผนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ และวิธีในการเลี้ยงดู เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในการนำสัตว์ต่าง ๆ มาขายที่ตลาดกลาง บริเวณตลาดนิยมชัย คลองลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ได้หรือไม่ อย่างไร และขอให้รัฐบาลเริ่มดำเนินการภายในปี ๒๕๕๒ นี้จะได้หรือไม่ ประการใด
ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๖๓ ร.

ของ นายนิคม วรรณปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดตลาดค้าขายสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ บริเวณตลาดนิยมชัย
คลองลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรม

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้รัฐบาล
จัดตลาดค้าขายสัตว์ประเภท โค กระบือ ม้า แพะ และอูฐ บริเวณตลาดนิยมชัย คลองลำนารายณ์
เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรม ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

ขอเรียนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยง
โค กระบือ แพะ ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำทุกปี เช่น ในด้านสุขภาพสัตว์
ด้านการผลิตสัตว์ ด้านบริการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และในปีงบประมาณ
๒๕๕๒ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู โดยในส่วนของจังหวัด
ลพบุรีนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มศักยภาพ เนื้อ นม ไข่
ปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมนารายณ์แกรนด์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กิจกรรมโคเนื้อ
จำนวน ๒๕๐ ราย กิจกรรมโคนม จำนวน ๑๖ ราย โดยหลักสูตรเน้นในเรื่องการจัดการเลี้ยงดู
การคัดเลือกพันธุ์และการป้องกันโรค ตลอดจนการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน สำหรับเรื่องการจัดตั้ง
ตลาดกลางนั้น ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการเนื่องจากมีตลาดนัดโค - กระบือ ลำนารายณ์ ซึ่งเอกชน
ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดซื้อขาย
ทุกวันจันทร์เป็นตลาดนัดที่อยู่ใกล้เคียง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเดินทางมาซื้อขายสัตว์ได้สะดวก

คำตอบข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเป็นประจำทุกปี โดยผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และมีเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ สำหรับแจกให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ซึ่งเกษตรกรหรือผู้สนใจในพื้นที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หรือรวมกลุ่มกัน เพื่อให้
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน
ที่เกษตรกรหรือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการอบรม หรือแจ้งความจำนงที่จะขอรับการ

สนับสนุนด้านเอกสารเผยแพร่ด้านปศุสัตว์สามารถติดต่อได้โดยผ่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือ
ปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรีในด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในปี ๒๕๕๒ นั้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพ
เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๔๐๐ ราย และเป็ดไข่ ๓๐๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน